

ข้อสั่งการ เรื่อง CBTx (ที่ สธ0240/ว7790 ลว 13 มีค.67)

1.ทุกจังหวัดให้จัดประชุม คกก ระดับจังหวัด

2.ทุกอำเภอ ให้บรรจุ CBTx เป็นประเด็น พขอ.

อำเภอ	อำเภอเป้าหมาย (200 อำเภอ)	การนำประเด็น CBTx เข้า พขอ.	พขอ.มีกิจกรรมดำเนินการของประเด็น CBTx อะไรบ้าง(ระบุชื่อกิจกรรม/ปริมาณ)	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน (ระบุเป็นข้อๆ)
อำเภอเมือง สระแก้ว	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง นำเข้า พขอ.	อื่นๆ	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ.แต่ดำเนินการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรปางสิตา สถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์และพช.กองแม่ของแผ่นดิน
อำเภอคลองหาด	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	ไม่ได้นำเข้า พขอ.	อื่นๆ	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ.แต่ดำเนินการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรปางสิตา สถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์และพช.กองแม่ของแผ่นดิน
อำเภอตาพระยา	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	ไม่ได้นำเข้าประเด็น CBTx เข้า พขอ.	อื่นๆ	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ. เนื่องจากดำเนินงาน พขอ.ตามประเด็นเดิมของปี 2566
อำเภอลำน้ำเค็ม	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ.	อื่นๆ	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ. เนื่องจากดำเนินงาน พขอ.ตามประเด็นเดิมของปี 2566
อำเภอวัฒนานคร	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ.	อื่นๆ	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ. เนื่องจากดำเนินงาน พขอ.ตามประเด็นเดิมของปี 2566
อำเภออรัญ ประเทศ	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	ไม่ได้นำเข้า พขอ.	อื่นๆ	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ.แต่ดำเนินการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ สถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใส สถานีตำรวจภูธรคลองลึก ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์
อำเภอเขาฉกรรจ์	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง นำเข้า พขอ.	อื่นๆ	
อำเภอโคกสูง	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	ไม่ได้นำเข้า พขอ.	อื่นๆ	
อำเภอวังสมบูรณ์	ไม่ได้เป็นอำเภอเป้าหมาย	ไม่ได้นำเข้า พขอ.	อื่นๆ	ไม่ได้นำเข้าประเด็น พขอ. แต่ดำเนินการร่วมกับสภ.วังสมบูรณ์ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ และพช.ใน ส่วนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รร.เอเชียแอร์พอร์ท วันที่ 20-21 มีนาคม 2567



จังหวัดสระแก้ว
ชุมชนบ้านไผ่งาม โคกสูง
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
อำเภอโคกสูง
คุมประพุดิจังหวัดสระแก้ว

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
ดีเด่น